

ข้อสังเกตแผนงานบูรณาการของคณะกรรมการมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองประเมินผล ๒ สำนักงบประมาณ

๗ กันยายน ๒๕๖๐

แผนงานบูรณาการพัฒนาทัศนศึกษาภาคเกษตร

สรุปข้อสังเกตจากรายงานของคณะกรรมการวิธีการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงานบูรณาการนี้มีการบูรณาการในลักษณะนำงบประมาณหลายหน่วยงานมารวมกัน โดยย้ายภารกิจและงบประมาณจากแผนงานพื้นฐานอยู่ในแผนงานบูรณาการซึ่งไม่ใช้การบูรณาการอย่างแท้จริง ควรมีข้อกำหนดจำนวนหน่วยงานใหม่มีความเหมาะสม มีคณะกรรมการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อที่จะได้ทราบผลสำเร็จตามระยะเวลา และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเป็นเจ้าภาพแผนงานบูรณาการนี้

สรุปข้อสังเกตจากกองประเมินผล ๒ สำนักงานงบประมาณ

๑. แผนงานบูรณาการนี้มีหน่วยงานมากที่ดำเนินการเป้าหมายร่วมกันการกำกับดูแลให้แล้วเสร็จทำได้ยาก ซึ่งเป้าหมายร่วมมี ๓ เป้าหมาย สามารถรวมเป็นเป้าหมายเดียวได้ เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ หรือเป้าหมายคร่าว์เรือนเกษตร เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ก็ได้ หน่วยงานดำเนินการส่วนใหญ่อ้างถึงกระทรวงเกษตรและงานส่วนใหญ่อ้างถึงหน่วยงานปกติ
๒. แนวทางการดำเนินงานมีการเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่าซึ่งมี ๑๒๕ โครงการ หน่วยงานเจ้าภาพมีกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับแผนงานบูรณาการอย่างไรภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. มีคำแนะนำความเชื่อมโยงระดับแผน เป้าหมายที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีตัวชี้วัดตัวเดียวทำให้ไม่ครอบคลุมการวัดประสิทธิภาพเดียวกันหลายหน่วยงานชื่อเหมือนกันข้างในไม่เหมือนกัน
๔. เป้าหมายการตลาดต้องชัดเจนในแผนงานบูรณาการนี้ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทำไม่ถึงไม่ให้กระทรวงพาณิชย์ และควรส่งเสริมด้านการเกษตรแบบพันธสัญญาโดยสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในห่วงโซ่ปลายทางของอุปสงค์เป็น
เรื่องสำคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	61	62	63	
1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร เพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาท/ครัวเรือนในปี 2564	2.2 พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564	65	66	67
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการเสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		70	71	72
1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	2.1.1 จำนวนเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ... ราย	2.1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น ... แห่ง	75	76	77

เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน (จุดเน้น :ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย สับปะรด ไม้ผล (ลำไย ทูเรียน เงาะ มังคุด) ยางพารา ปศุสัตว์ (โคเนื้อ โคเนื้อ) ประมง (กุ้ง ปลานิล)	2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง						
1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรยกระดับเป็น Smart Farmer เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ... ราย	2.1.1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น ... แห่ง					
1.1.1 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของตลาด(ต้นทาง)	1.1.2 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร(กลางทาง)	1.1.3 การพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร(ปลายทาง)					
1.1.1.1.1 ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	1.1.1.1.2 มูลค่าเพิ่มของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3	1.1.1.1.3 เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า แห่ง					
1. ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการ 1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (สศค.) 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรรายสินค้าครบวงจร (กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมหม่อนไหม) 2. ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 1) โครงการขยายศักยภาพการผลิตพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) 2) โครงการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์แม่เกษตรกร (กรมการข้าว/กรมวิชาการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ) 3) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตรกร (กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์) 3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลฐานสินค้าเกษตร 1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลฐาน (ก.เกษตรฯ) 2) โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน (กรมประมง) 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กรมการข้าว/กรมประมง/กรมปศุสัตว์/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมหม่อนไหม) 2) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบแม่นยำ	1. การพัฒนากระบวนการ และแปรรูปสินค้า 1) โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร (ก.เกษตรฯ/ก.อุตสาหกรรม/ก.วิทย์) 2) โครงการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (กรมวิชาการเกษตร) 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 3. ส่งเสริมการวิจัยมูลค่าเพิ่ม 1) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) 2) โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรสำคัญ (กรมการค้าภายใน) 3) โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิตผักและผลไม้สด (อป.) 4. การพัฒนาระบบการแปรรูป	1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกษตรกร 1) ตลาดกลางสินค้าเกษตร (ก.พาณิชย์/ก.เกษตรฯ/ก.มหาดไทย) 2) ตลาดเกษตรกร (ก.พาณิชย์/ก.มหาดไทย/ก.เกษตรฯ) 3) ตลาดเกษตรคุณภาพ (อป.ก.) 2. ขยายช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตร 1) โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางทางการตลาดสินค้าเกษตร (ก.พาณิชย์) 2) โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ (ก.พาณิชย์/อป.ก.) 3) โครงการส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญา (ก.เกษตรฯ) 3. สร้างความเสมอภาคในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตร 1) โครงการสร้างความสามารถในการแข่งขันตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ (ส.ป.เกษตรฯ) 2) โครงการส่งเสริมส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก (ก.พาณิชย์/	1. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ /ก.ศึกษาฯ) 2. โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ก.ศึกษาฯ) 3. พัฒนากำลังแรงงานภาคเกษตร (ก.เกษตรฯ/ก.แรงงานฯ /ก.ศึกษาฯ)	1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ก.เกษตรฯ) 2. โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 1. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)	1. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 2. โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ก.เกษตรฯ)	1. โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ (ก.เกษตรฯ) 2. โครงการสนับสนุนประสิทธิภาพระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่รูปแบบประชารัฐ (ก.ศึกษา/ก.พาณิชย์)	1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (ก.เกษตรฯ /ก.วิทย์) 2. โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ก.เกษตรฯ)